

## กศจ.กทม.มีมติลดขั้นตอนย้ายผู้บริหาร รร.

☛ **นำเสนอเมื่อ** 4 ส.ค. 2560

**กศจ.กทม.มีมติลดขั้นตอนย้ายผู้บริหาร รร. "ชัยพฤกษ์" เผยยังไม่ตั้งกรรมการสอบวินัย ผอ.สามเสน**

วันที่ 3 ส.ค.60 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร (กศจ.กทม.) ที่มี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานว่า ม.ล.ปนัดดา ตั้งเป้าที่จะให้ กศจ.กทม. เป็น กศจ.ต้นแบบในการจัดการศึกษาโดยให้จังหวัดเป็นฐาน เริ่มตั้งแต่วาระการประชุมที่ กศจ.กทม.เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาธารณสุข การจัดการเรียนการสอน และงบประมาณ จากนั้นจะถึงจะเป็นเรื่องการบริหารงานบุคคล ซึ่งที่ผ่านมาสวนใหญ่จะมีแต่เรื่องการบริหารงานบุคคล

โดยในการประชุมครั้งนี้บอร์ด กศจ.กทม.ได้มีมติลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วใน 2 เรื่องดังนี้ การยื่นคำขอย้ายของผู้บริหารโรงเรียน จากเดิมที่การยื่นคำร้องขอย้ายข้ามเขตต้องนำเขา กศจ. เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงส่งไปยังเขตพื้นที่ปลายทาง แต่ที่ผ่านมามีขั้นตอนดังกล่าวทำให้มีผู้ต้องเสียชีวิตไปแล้ว กศจ.กทม.จึงมีมติให้ลดขั้นตอน โดยให้เขตพื้นที่ดำเนินการได้เลยแล้วจึงมารายงาน กศจ.กทม.

ปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า อีกเรื่องที่ กศจ.กทม.มีมติให้ลดขั้นตอน คือการขออนุญาตเปิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือโฮมสคูล จากเดิมที่ให้อำนาจเขตพื้นที่และเขตฯจะส่งกรรมการไปตรวจ จากนั้นต้องเข้านำเข้าบอร์ด กศจ.เพื่อขออนุมัติ จึงให้ลดขั้นตอนสุดท้ายโดยให้เขตพื้นที่สามารถอนุมัติได้หลังจากที่กรรมการตรวจเรียบร้อยแล้ว และให้นำรายงาน กศจ.กทม.เพื่อทราบเท่านั้น ทั้งนี้ในการประชุม กศจ.ทั่วประเทศจะมีการนำเรื่องดังกล่าวไปบอกให้ทราบ เพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้ กศจ.อื่นนำไปพิจารณา

เมื่อถามว่า มีการนำเสนอเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย นายวิโรฒ ส้ารวล ผอ.สามเสนวิทยาลัย หรือไม่

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า ไม่มีการเสนอเรื่องดังกล่าวเพราะขณะนี้ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และตามขั้นตอนหากเป็นการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงอำนาจในการแต่งตั้งเป็นของศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งทราบว่าจะมีการเสนอตั้งในเร็วๆ นี้ หลังจากที่ดำเนินการสอบสวนทางวินัยเสร็จสิ้นแล้ว ถึงจะนำผลการสอบสวนบอร์ด กศจ.กทม. เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [สยามรัฐออนไลน์ 3 สิงหาคม 2560](#)